

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Bát Niên

Tòa Thánh Tây Ninh



TẬP SAN BAN THỂ ĐẠO – SỐ 023 Tân Niên Quý Mão 2023 & Vía Đức Chí Tôn





Mục Lục Tập San

I. CHƯƠNG I:

I.1 Lễ Tân Niên Xuân Quý Mão tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas	3
---	---

II. CHƯƠNG II:

II.1 LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN – ĐỨC CHÍ TÔN LÀ AI?.....	13
II.2 Đại Từ Phụ là Cha cả vạn linh.....	15
II.3 Bài Thơ Khóc Em của HT Nguyễn Ngọc Nương Khóc HT Nguyễn Kim Huê qui tiên.....	18

III. NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO

III.1 The Start of a New Era (Sự Khởi Đầu của Một Kỷ Nguyên Mới) English & Vietnamese	20
--	----

IV. Phân Ưu & Cáo Phó HT Nguyễn Chí Hiền.....	24
---	----

V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)	26
----------------------------------	----



LỜI GIỚI THIỆU

Kính chào Quý Chức Sắc, Chức Việc, Quý Đồng Đạo, Quý Thân Hữu, Quý Bạn Đọc gần xa!

Trong số Báo này chúng tôi trình bày các hình ảnh Lễ Tân Niên Xuân Quý Mão tại TTCĐ Houston Texas, lần đầu tiên tổ chức lại truyền thống Đón Xuân sau 3 Năm Covid bị gián đoạn.

Tiếp đó chúng tôi trình bày hai bài Thuyết Giảng của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, thuyết về “Đức Chí Tôn Là Ai” (nhân ngày Lễ Vía của Đức Chí Tôn năm 1952) và bài “Đại Từ Phụ là Cha Của Vạn Linh” Năm 1947. Trong Chương Hai chúng tôi trình bày “Bài Thơ Khóc Em của Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương Khóc Hiền Tài Nguyễn Kim Huê Qui Tiên”. Trong Chương Ba, về phần Cùng Nhau Học Đạo, chúng tôi trình bày bài thuyết trình của HT Trinh Ngọc Túy "The Start of a New Era" (Sự Khởi Đầu của Một Kỷ Nguyên Mới) bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Sau cùng là Cáo Phó và Phân Ưu của **HT Nguyễn Chí Hiền**.

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền tin theo tôn chỉ Cao Đài và sẵn sàng đăng tải các bài viết của quý vị có cùng với mục đích cao cả đó. Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site <https://www.caodai.international/>. Mong quý vị thường thức các thông tin và chúc an lành!

Tập San Ban Thế Đạo Kính Bút!



CHƯƠNG I



(I.1)

Lễ Tân Niên Xuân Quý Mão Tổ Chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071)

Tân Niên Xuân Quý Mão - 2023
Thánh Thất Cao Đài Houston @ S. Breeze



Trong bầu không khí đón xuân vui nhộn, với tinh mùa xuân tràn đầy hy vọng, với ánh sáng tâm linh ngập tràn trong vũ trụ, với ngọn gió xuân đầy tinh trữ tình, với người dân Gốc Việt - Con Rồng Cháu Tiên - với ý chí Phù Đổng Thiên Vương bất khuất, bất phục ngoại bang xăm lãng lãnh thổ Tiên Rồng

Bốn nghìn năm lịch sử HÙNG giữ vững
Tánh Rồng Tiên Chí Phù Đổng vẫn không phai
Ánh Xuân hồng rọi sáng một tương lai
Đất Nam Việt rạng ngời muôn thế kỷ

Thánh Thất Cao Đài Houston cùng đồng đạo thân hữu cùng nhau đón xuân trong khối ánh sáng tuyệt vời đó, cùng nhau ngưỡng vọng tổ tiên, ngưỡng vọng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng



Hôm đó (Chủ Nhật 22 Tháng 1 Năm 2023 - Nhằm Ngày Mừng 1 Tết), có khoảng 200 người dự lễ & đến viếng thăm Thánh Thất từ 9:00AM cho đến 5:00pm

Gia đình Bác Phạm Trung Thê (cháu bà-con của Đức Hộ Pháp) chụp hình với một vài thành viên gia đình Bác Thế & Bác Ngọc Nương



Các Bô Lão (có trái tim còn trẻ) ngồi ghế danh dự phát tiền cho thanh niên, thanh nữ (64 tuổi trở xuống) xếp hàng nhận tiền lì xì



Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ



Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà



Hơn 150 thanh niên, thanh nữ, trẻ em xếp hàng nhận tiền lì xì



Ngào ngạt mùi hương, dầu tại đất người, không mất gốc,
Lung linh ánh lửa, dù xa quê cũ, chẳng quên nguồn.



Đa Phúc



Đa Phú Quý



Đa Tài



Tân Niên Lai Đảo Đa Phú Quý Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường



Đắc Tài



Đắc Nhân Tâm



Đắc Lộc



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 023

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hường Tự Do Quyền

Cao Đài Cứu Thế
Qui Nguyên Tam
Giáo Ngũ Chi Đạo



Hải Ngoại Hoàng
Dương Phục Nhất
Nhân Sanh Vũ Trụ Tâm



*Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quý
Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Trường*



Chúc Mừng Năm Mới



*Năm mới xin chúc mọi người được
nhiều hồng ân từ Đấng Tối Cao,
vượt qua mọi thử thách, nở nụ cười
với Đạo, mở tâm hồn với Đời, gửi
yêu thương tới người, mở tấm lòng
với vạn vật, mở cửa sổ tâm hồn để
ánh sáng tràn vào tâm hồn, để tinh
thần Đại Đạo phát huy, để đàn em
hành diện mình là người gốc Việt
Nam... hành diện mình là con
cháu hấp thụ Chủ Thuyết Đại Đồng,
Chủ Thuyết Ánh Sáng cho Thế Giới
tương lai – Đó là Thế Giới Đại Đồng*



CHƯƠNG II



(II.1)

LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN – ĐỨC CHÍ TÔN LÀ AI?

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh
Đêm 08/01 Nhâm Thìn (1952)





II.1 Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh Nhân Ngày Lễ Vía Đức Chí Tôn Đêm 08/01 Nhâm Thìn (1952)

Đêm nay là đêm lễ vía Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là ai? Bàn Đạo sẽ nói, nhưng Bàn Đạo cốt yếu nhắc lại đây là nhắc cho con cái của Ngài để đức tin nơi Ngài đặng siêu rồi.

Đức Chí Tôn chúng ta đã gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế; Đấng Thượng Đế đầu cho các nước, các sắc dân tộc trên mặt địa cầu này có đặt tên của Ngài khác nhau, nhưng Đấng làm chủ quyền tạo đóaan Càn Khôn Vũ Trụ, tạo đóaan thi hài và hồn phách của ta, Đấng ấy là Đấng vô đối mà con người bao giờ cũng gọi tâm hồn nơi Ngài. Thừa dịp ấy Bàn Đạo thuyết vì có lẽ con người vẫn từ tạo thiên lập địa đến giờ có tâm tầm Đạo, tiếng tầm Đạo là tầm cái gì chớ? Họ có biết chữ Đạo ấy, họ đặt tên là gì chẳng? Thật sự ra họ tầm ngọn lý đã sản xuất ra họ, hay là cái năng lực chủ quyền đã tạo dựng nên hình hài và tâm hồn của họ. Bàn Đạo đã thuyết chữ Đạo là thế nào cả thầy đều nghe và hiểu không cần lập lại.

Thật sự ra, con người có tâm tầm Đạo ấy mà chi Bàn Đạo xin giải rõ: Vả chẳng chúng ta đã sanh ra cõi thế gian này, chúng ta tự biết rằng: Nếu chủ quyền nơi ta buộc ta phải sống đặng nuôi cái hình hài xác thịt này, sống nơi cõi này chịu đau đớn khổ não mọi đường thì chúng ta chẳng hề khi nào khứng chịu mà chớ! Vì có cho nên chúng ta đặng, ruồi sanh, chúng ta đã biết có chủ quyền, có đủ năng lực cầm linh hồn chúng ta đã có nơi mặt thế gian này, nhưng lại chịu đau khổ ấy, chúng ta muốn hiểu giá trị ấy đối với Đạo vì có gì . . .? Tìm hiểu giá trị ấy đặng chi? Đặng an ủi tâm hồn của ta đồng sanh chịu trong “Tứ Diệu Đê” Chơn Lý của nhà Phật đã đề và chúng ta đã nhìn, chúng ta không chối cãi. Chúng ta đau khổ, chúng ta không biết gọi nơi ai, bạn đồng sanh của ta thay vì biết cái khổ ấy mà tội nghiệp cho ta, yêu ái ta tâm phương an ủi ta. Trái ngược lại, trong cảnh khổ ấy, bạn đồng khổ của ta không biết thương ta, ta nên tìm phương an ủi.

Bây giờ chúng ta kiếm ai? Đặng gọi cái đau khổ ấy, kiếm ai có năng lực đặng an ủi ta. Để dẫu hỏi tức nhiên phải trả lời: Đấng đã tạo sanh ra ta, ta không biết mà ta đã hiểu rằng Đấng Tối Linh cầm quyền cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta quả quyết rằng Đấng ấy đã sanh ra ta và đã tạo đóaan cả hình hài và linh hồn của chúng ta đó vậy. Chúng ta đã biết chúng ta có một phương thế mà thôi, chúng ta không hiểu nguyên do thế nào chúng ta đã sanh ra đây, chúng ta vẫn khổ, chúng ta tìm người sanh ta đặng gọi tâm hồn ta và nếu quả nhiên Đấng ấy đã có hiển nhiên như tâm linh của ta đã định, Đấng ấy sẽ có phận sự an ủi ta, bởi Đấng ấy đã sanh ta làm chủ ta; làm chúa ta, làm chúa chẳng phải làm chúa xác thịt mà thôi, có quyền năng kèm thúc ta trừng phạt ta, có quyền diệt thi hài này đim linh hồn ta xuống địa ngục. Đấng ấy quyền năng như thế, chúng ta còn tuyển chọn nơi ai khác hơn Ngài đặng ta gọi tâm hồn ta chẳng?

Ấy vậy, nếu Đấng ấy theo cái tâm phàm của đời đã biếm nhẽ, đã chối cãi, nếu quả nhiên Đấng ấy có hay là không có, mà ta gọi cho Đấng Tạo Đóaan cái linh tâm của ta chịu khổ não nơi trần này đau đớn quá đỗi, không ai bình vực, không ai an ủi, ta cứ gọi lúng cho Đấng đó mà ta quả quyết rằng: Người đó làm chủ ta, ta gọi cho Người đó, có thể đem chủ quyền của mình có năng lực, có quyền hành định phương pháp an ủi tâm hồn ta. Ấy vậy ta gọi tâm hồn ta cho Đấng đó tức nhiên ta tầm Đạo đó vậy.

CHƯƠNG II



(II.2)

Đại Từ Phụ là Cha cả Vạn Linh

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh Ngày 29 tháng 4 năm Đinh Hợi (1947)





II.2 Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh Ngày 29 tháng 4 năm Đinh Hợi (1947) - Đại Từ Phụ là Cha cả Vạn Linh

Hôm nay Bản Đạo giảng loài người do đâu mà đến. Trước khi ta tìm chơn lý ấy, ta nên biết trước tạo đốn là Cha cả vạn vật hữu hình và tìm nguyên căn của Chí Tôn trước đã.

Chúng ta đã nhìn trong kinh điển hồi trước để lại thấy cả cơ quan hữu vi nhân tiền này làm cho ta biết và nhìn đến tạo đốn ấy là Đại Từ Phụ. Chẳng luận giống dân nào và các nhà triết lý của các tôn giáo cũng vậy, đều nhìn Đấng tạo đốn càn khôn thế giới sanh hóa vạn vật và loài người, là Đấng Cha cả chúng sanh, ấy là các tôn giáo đã có từ thượng cổ đến giờ. Phật giáo cho ta hiểu, có một Đấng quyền năng vô biên vô đối không tả được, tạo ra vạn vật càn khôn vũ trụ này. Đấng ấy đã có đến ở cùng loài người, cũng thọ bao nhiêu thống khổ, đau đớn, biết luân luân chuyển chuyển từ phẩm người đến Thần, Thánh, Tiên, Phật. Đấng ấy nắm cả quyền năng vô đối, huyền vi màu nhiệm trong tay, tạo nên càn khôn thế giới định phép công bình, lành có lành trả, ác có ác trả hiển nhiên, nên loài người tôn sùng Đấng ấy là Đức Thượng Đế, cầm quyền thống ngự vạn linh ấy Hoàng Đế tối cao thượng của vũ trụ vậy.

Các tôn giáo có nói Đức Thượng Đế là Đấng không nhìn thấy được vì không hình không ảnh, nhưng không một việc nào mà Ngài không biết. Trong Nho Giáo có câu: '*Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu*' Nghĩa là : Trời cao lồng lộng mà mây hào nào cũng không qua khỏi tay Ngài và lưới Thiêng Liêng của Ngài, nên xưng tụng Ngài là Thiên Tôn cầm quyền vạn linh mực thước như một ông tòa trị thế.

Đấng tạo ra càn khôn vũ trụ, sanh ra nuôi nấng tạo ra bảo bọc, hằng để trong mỗi thi hài một tâm linh mới được khôn ngoan hiểu biết rằng : Có người có ta nên ta nhìn Đấng cho ta cái tâm linh ấy là Đấng tối linh, là Cha của ta. Ngoài Đấng ấy thì không ai nữa làm chúa tể của vạn linh đặng, tôn sùng như thế là thấy Đấng Cha cao thượng hơn ông Cha phàm, vì thế mới xưng tụng Ngài là Đại Từ Phụ. Thật thế, nhà Phật cho Ngài là Đại Từ Phụ trùng hơn hết, vì nếu Đấng ấy không cho một điểm linh quang thì thế nào bảo tồn sanh mạng đặng.

Loài thú, ta thấy hiển nhiên mới sanh ra tuy mắt còn nhắm híp mà vẫn tìm vú mẹ để sống, đến cỏ cây hễ sanh ra thì biết trải lá hứng sương tuyết, hấp thụ cái sanh khí mà nuôi sự sống, một vật có điểm linh quang ấy, như thế khối linh quang ấy là Cha vậy.

Đại Từ Phụ là Cha cả vạn linh, chúng ta là con cái của Ngài, không phải chỉ hưởng phần hữu hình tại thế mà thôi. Ngài lại còn dành một phần quý trọng hơn là *nhứt điểm linh quang*, nhờ đó mà từ vật chất tiến đến thú cầm nhơn loại, mới tiến đến Phật vị mà ngang phẩm cùng Ngài. Đức Từ Phụ là Phật, Ngài muốn cho con cái của Ngài cũng thành Phật, đặng đạt quyền năng bí mật như Ngài, rồi lập ra một càn khôn thế giới khác. Luật thiên nhiên của một ông Cha tạo nghiệp, thì con theo nghiệp Cha mà tạo ra sự nghiệp khác nữa.

Tuy trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, Bản Đạo biết mở Đạo Cao Đài đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 023

kiếp từ tạo càn khôn thế giới đến kế vị Ngài. Trong buổi Đại Từ Phụ mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có treo bảng ở Ngọc Hư Cung lập một Ông Trời kế vị Ngài, nhưng chúng ta thấy trong hàng Phật có ba người:

1. Phật Thích Ca.
2. Phật Di Lặc.
3. Đức Chúa Christ.

Thử hỏi ba người ai sẽ làm Trời, ta tưởng ba người sẽ có một người làm được, mà người đó chúng ta biết chắc có, tuy không quyết đoán trước đặng, chúng ta mơ màng ngó thấy nhưng không dám nói.

Hễ Đấng nào đủ quyền năng trị thế, tinh thần cho cao trọng thâu phục cả tâm lý nhơn sanh vào khuôn Đại Đạo, gồm tinh thần tư tưởng loài người lại được thì Đấng ấy sẽ kế nghiệp Đức Chí Tôn.



CHƯƠNG II



(II.3)

Bài Thơ Khóc Em của Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương Khóc Hiền Tài Nguyễn Kim Huê Qui Tiên

**Bài Thơ Khóc Em của
Q.S Nguyễn Ngọc Nương
Khóc Hiền Tài Nguyễn
Kim Huê Qui Tiên**



HUÊ đã đi rồi ôi tiếc thương!
Mẫu người tâm Đạo sống hiền lương
Em về Tiên cảnh đường siêu thoát
Dứt bỏ Dương trần chẳng vấn vương
Công quả vun bồi nơi Thánh Địa
Góp phần Hải Ngoại Đạo Hoàng Dương
Hồi qui hội hiệp với Song Đường
Hạng Đạo gửi tròn rạng tám gương

Ngọc Nương



CHƯƠNG III
NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO



(III.1)

Los Angeles WARP Office Discussion – Jan 28th, 2023

Subject: The Start of a New Era

(Sự Khởi Đầu của Một Kỷ Nguyên Mới)

(English & Vietnamese)



III.1.a What does your religious scripture mention about the start of a new era?

On the perspective of the Cao Đài Religion, which explains that the universe is evolving, and everything in it, physically and spiritually, is evolving. Evolution is like the Engine of life; it continues forever, and it's never stops. The path of evolution is progressed through many stages and each stage corresponds to a period of development of mankind that God creates a Great Way to teach human beings to evolve based on the stage of that evolution period. At the end of each stage of evolution, there is a destruction that serves as the greatest examination for all beings and a designated Spiritual Judge who has the power to classify the progression level of each human being. And at the end of one stage of the evolution, there is a transition period to a new stage.

According to the Cao Đài Religion, God teaches human the Great Way of life through the Dao or also call religious tradition. Cao Đài characterized thousand years of world religious history into 3 Eras:

- The First Salvation Era: also called the First Revelation Period which was about 5,000 years before BCE. During this period, mankind was still not civilized and under-developed. God revealed to inspire and select religious leaders in different parts of the world to teach mankind different ways to survive, to learn about civilization, and to develop societies. Those are ancient religions in which their teachings still prevail today such as Judaism (Moses), Hinduism (Đức Nhiên Đấng cồ Phật), Fu-His (Đức Phục Hy Thánh Đế) and more.
- The Second Salvation Era: also called the Second Revelation Period, which was started around AD. In this period, mankind established the earliest forms of society, culture, and nationalism, God inspired iconic religious figures to create Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, and more... to bring chaotic society to order, and teach human different concepts of **cultures, societies, civilization, school of thoughts, and different angles of the Truth.**
- The Third Salvation Era: also called the Third Revelation Period, may be at the start of the 20th century. When mankind started to recognize the concept of democracy, globalization, worldwide communication, shared cultures, wisdoms, and societies. Some religions found in this era call for religious unification, acceptance, and tolerance. Cao Đài announces and emphasizes that all true religious teachings (The Way of Humanity, The Way of Hero/Angle, The Way of Saint, The Way of Tao, The Way of Buddha) are from the same origin: that are the Great Way from GOD. The key to Heaven is the **belief in God, the capacity of Love, Wisdom, and Courage.**

The official name of the Cao Đài Religion is “ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỒ ĐỘ”, which is translated as The Great Way of The Third Salvation and Amnesty Era. We... are living in this era. All souls, either are on the spiritual world and/or physically lives on Earth, will face the 3rd Great Exam at the end of this era. Each era has 3 ages: High-Age, Middle-Age, and Low-Age. Whoever passes the Great Exam will move forward to live in the 1st High - Age of the Fourth Era.

Per Cao Đài, in the Great Way of the 3rd Salvation Era, Hell no longer exists. It is closed completely. Nobody will ever fall into Hell anymore. Devils no longer have the capacity to take you to Hell. The door to Hell is closed.



III.1.b Sự Khởi Đầu của Một Kỷ Nguyên Mới

Theo lý thuyết Đạo Cao Đài, vạn vật trong càn khôn vũ trụ (hữu hình hay vô hình) đã và đang tiến hóa không ngừng. Sự tiến hóa này sẽ tiếp diễn mãi mãi, nó như là một guồng máy khổng lồ của sự sống, không bao giờ dứt. Con đường tiến hóa vô tận và nó trải qua nhiều giai đoạn tương ứng với những thời kỳ Đức Chí Tôn mở Đạo để dạy dỗ nhân sanh tiến hóa. Sau mỗi một thời kỳ tiến hóa, thì sẽ có những biến động dữ dội để sàng sảy lọc lừa, tuyển chọn những người có trình độ đạo đức, là một học đường vĩ đại, có đủ tất cả bài học từ thấp đến cao, từ ác đến thiện, từ trước đến thanh, để nhơn sanh học hỏi, chứng nghiệm, trau luyện tâm tánh để tiến hóa. Đó là một Đợt Khảo Thí trước khi Cuộc Chuyển Thế, và một vị Chánh Chủ Khảo sẽ quyết định sự tuyển chọn của từng cá nhân được chọn lọc vào một kỷ nguyên mới.

Theo Đạo Cao Đài, thì Đức Chí Tôn dạy con người mở Đạo qua các thời kỳ khác nhau trong lịch sử loài người, Đạo đã được mở ở ba Thời Kỳ.

Nhất Kỳ: khoảng 5,000 năm trước Công Nguyên. Trong thời kỳ này nhân loại thời Thượng Cổ còn ăn long ở lỗ, cơ cấu xã hội chưa hình thành, con người chưa phát triển. Trong thời kỳ này Đức Chí Tôn chọn một số người mở Đạo dạy nhân loại nhiều cách khác nhau để tồn tại, dạy cách phát triển văn minh và phát triển xã hội. Những Đạo ra đời trong thời kỳ này là Do Thái Giáo (Moses), Phật Giáo Cổ Đại (Đức Nhiên Đăng cổ Phật), Fu-His (Đức Phục Hy Thánh Đế), v.v.

Nhị Kỳ: là Thời Kỳ vào khoảng Công Nguyên. Trong thời kỳ này, nhân loại mới bắt đầu thiết lập những hình thức nảy mầm của quần thể, tổ chức xã hội, văn hóa, và khái niệm về quốc gia, dân tộc, bộ lạc. Đức Chí Tôn chọn các vị Giáo Chủ Tôn Giáo để lập Đạo Phật (Buddhism), Lão Giáo (Taoism), Khổng Giáo (Confucianism), Thánh Giáo (Christianity, Islam, & Judaism), v.v. để lập trật tự cho xã hội và dạy cho con người những khái niệm khác nhau về văn minh văn hóa, xã hội, các trường phái tư tưởng, và các góc độ khác nhau của Chân lý.

Tam Kỳ: có thể là Thời Kỳ từ Thế Kỷ 20. Khi nhân loại bắt đầu nhận thức được khái niệm về dân chủ, khái niệm tư tưởng toàn cầu hóa, về hệ thống thông tin toàn cầu. Nhân loại nhận thức được các phong tục tập quán khác nhau, họ giao lưu và trao đổi với nhau kỹ thuật, trí tuệ, văn hoá xã hội, và vì thế nền văn minh loài người phát triển thật nhanh và thật rộng. Một số tôn giáo ra đời trong thời kỳ này, kêu gọi sự thống nhất, sự chấp nhận, sự thông cảm, và sự khoan dung giữa các tôn giáo, trong đó có Tôn Giáo Cao Đài, và Cao Đài đã tuyên bố rằng từ trước đến nay Đức Chí Tôn dạy con người lập Đạo (Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) đều từ một nguồn từ Đức Chí Tôn. Điều quan trọng nhất mà con người phải biết chiếc chìa khóa mở cửa Thiên Đàng là Đức Tin - Đức Tin vào Đức Chí Tôn, và khả năng Bi, Trí, Dũng.

Danh hiệu chính thức của Tôn Giáo Cao Đài là ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ. Nhân loại đang sống trong thời kỳ này. Tất cả các linh hồn dù đang sống trong hữu hình hay vô hình đều sẽ bước qua cuộc



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 023

Thi trong giai đoạn Chuyển Thế. Mỗi một Thời Kỳ có 3 giai đoạn: Thượng Ngươn, Trung Ngươn, Hạ Ngươn. Tất cả những linh hồn thi đậu kỳ thi này thì sẽ được tiến thẳng vào Thời Thượng Ngươn sắp tới.

Theo cao Đài, trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, điều ân xá lớn nhất là cửa địa ngục bị đóng vĩnh viễn. Sẽ không còn ai rơi vào Địa Ngục nữa. Quỷ Vương không còn có khả năng để kéo các linh hồn vào Địa Ngục.

IV. Phân Ưu và Cáo Phó



CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Thân bằng quyền thuộc gần xa
Chồng, Cha, Nội, Cố của chúng tôi là:

Cụ Ông Nguyễn Chí Hiền

Sanh Ngày 04 Tháng 1 Năm 1940 tại Tây Ninh Việt Nam
Từ trần lúc 12h Ngày 5 Tháng 2 Năm 2023 tại Villejuif, Pháp Quốc

Hưởng Thọ 85 tuổi

Linh cữu được quân tại Nhà Thương Paul Brousse
Địa chỉ: 12 Avenue Paul Vaillant Couturier, 94800 Villejuif

Tang Lễ Cử Hành
vào Thứ Sáu Ngày 10 Tháng 2 Năm 2023
Lễ Cầu Siêu và Thăm Viếng từ 13 giờ 15
Lễ Di Quan từ 14 giờ 15

Di Quan và Hỏa Táng
tại Nhà Hỏa Táng Champigny lúc 15 giờ
Địa Chỉ: 560 Avenue Maurice Thorez 94500 Champigny Sur Marne





Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ: Bà Quả Phụ Nguyễn Chí Hiền
nhũ danh Nguyễn Kim Phụng
Trưởng Nam: Nguyễn Hiền Khanh
cùng các con và các cháu
Thứ Nam: Nguyễn Hiền Nhân
Vợ và các con
Thứ Nam: Nguyễn Hiền Quân
Vợ, các con, và các cháu

Trong lúc tang gia bối rối không
tránh khỏi điều thiếu sót, xin quý vị
niệm tình tha thứ

Gia đình xin miễn chấp điều



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 023



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ (Cửu Thập Bát Niên) TÒA THÁNH TÂY NINH



CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071

PHÂN ƯU

Toàn thể tín đồ Cao Đài Hải Ngoại rất đau buồn khi nhận được tin

Cố Hiền Tài

NGUYỄN CHÍ HIỀN

Trưởng Ban Đại Diện - Ban Thể Đạo Hải Ngoại tại Châu Âu
Đã quy vị vào lúc 11 giờ đêm, Ngày Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Mão tại Paris - Pháp Quốc

HƯỞNG THỌ 85 TUỔI

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Tang gia liêu quyền.

Xin cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHÁT MẪU, Các Đấng Thiêng Liêng và Địa Tạng Vương Bồ Tát ban hồng ân cho Chơn linh
Cố Hiền Tài NGUYỄN CHÍ HIỀN sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và được Cao Thăng Thiên Vị.

Cao Đài Hải Ngoại

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành Thất Cao Đài Kitchener Canada
Thành Thất Cao Đài Paris Pháp Quốc
Thành Thất Cao Đài Houston Texas
Thành Thất Cao Đài New Orleans
Thành Thất Cao Đài Boston



Ban Thể Đạo - Cao Đài Hải Ngoại
Văn Phòng Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu
Hương Đạo Berlin Đức Quốc
Toàn Thể Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 023

V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)

Quý vị thân hữu và đồng đạo có thể gửi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thể Đạo - Hệ Thống HTĐ

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR tuy_nguyen66@yahoo.com-
Phone: 713-302-1625)
2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international)
3. Website: <https://www.caodai.international/>
4. Facebook: <https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98>
5. Email: caodai.international@gmail.com